



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ โทร. 02-470-8152-3 โทรสาร 8143
ที่ ศธ. 5801.2/243 วันที่ 16 มีนาคม 2560
เรื่อง แนวทางการดำเนินงานในการควบคุมวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558

ตามที่ สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 (16 กุมภาพันธ์ 2560) ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2560 (16 มกราคม 2560) เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานในการควบคุมวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 นั้น

ฝ่ายเลขานุการสภาวิชาการ จึงขอส่งแนวทางการดำเนินงานดังกล่าวให้กับคณะ/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัยฯ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัยฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการให้เป็นแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัยฯ

(รศ.ดร.สุวิทย์ เตีย)
รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ
แทนประธานสภาวิชาการ

สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 (16 มกราคม 2560) ได้พิจารณาและมีมติให้ความเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานในการควบคุมวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 โดยมอบสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ (ร่าง) แนวทางการดำเนินงานในการควบคุมวิทยานิพนธ์ดังกล่าว ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ ให้คณะ/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัยฯ พิจารณา ก่อนนำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้

1. หลักสูตรที่ปรับปรุงก่อนวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ให้ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 กรณีที่หลักสูตรใดมีความพร้อมปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 สามารถดำเนินการได้
2. หลักสูตรใหม่และหลักสูตรที่ปรับปรุงตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป ให้ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
3. การนับภาระงานการควบคุมวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
 - 3.1 ให้ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาหลักสูตรที่ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 จะต้องมีการรายงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558 ด้วย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
 - 3.2 การนับภาระงานการควบคุมวิทยานิพนธ์อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในกรณีที่นักศึกษาผ่านการสอบวิทยานิพนธ์และส่งเล่มวิทยานิพนธ์ให้กับคณะเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาอื่นๆ เช่น การทดสอบภาษาอังกฤษ เป็นต้น ให้ถือว่าสิ้นสุดภาระงานในการควบคุมวิทยานิพนธ์ โดยให้รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นักศึกษาคนอื่นได้
 - 3.3 การแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 ให้พิจารณาตามรหัสนักศึกษา และตามรายละเอียดของหลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
 - 3.4 กรรมการวิทยานิพนธ์ ที่มีคุณสมบัติไม่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แต่เป็นผู้ติดตามและดูแลการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษามาโดยตลอด สามารถเข้าร่วมการสอบวิทยานิพนธ์และลงนามในเล่มวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในฐานะผู้สังเกตการณ์สอบของนักศึกษาได้
 - 3.5 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ (ศ. ดร.) ภาระงานควบคุมวิทยานิพนธ์ ดังนี้
 - (1) กรณีที่จำเป็นต้องดูแลนักศึกษามากกว่า 10 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ให้ดำเนินการเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการประจำคณะ คณะอนุกรรมการวิชาการ สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบ
 - (2) กรณีที่จำเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกิน 15 คน ให้ดำเนินการเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการประจำคณะ คณะอนุกรรมการวิชาการ สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้ความเห็นชอบ
 - 3.6 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ และได้รับการอนุมัติจากคณะให้ดูแลนักศึกษาได้มากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ให้ทำหน้าที่ดูแลนักศึกษาดังกล่าวไปจนกว่านักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา หลังจากนั้นให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกรวมได้ไม่เกิน 5 คน

ตารางสรุปการนับภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

ให้ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาหลักสูตรที่ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 จะต้องมีการงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558 ดังนี้

ตำแหน่งทางวิชาการและ คุณวุฒิทางการศึกษา	ภาระงานคณาวิทยานิพนธ์ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558	ภาระงานคณาวิทยานิพนธ์ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
ศ. ดร.	เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกได้ 1. ไม่เกิน 10 คน 2. หากมีความจำเป็นต้องดูแลนักศึกษา มากกว่า 10 คน ให้ขออนุมัติจาก สภามหาวิทยาลัย แต่ไม่เกิน 15 คน 3. หากมีความจำเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกิน กว่า 15 คนให้เสนอขอความเห็นชอบจาก คณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี 4. ให้ดำเนินการ ดังนี้ เสนอคณะกรรมการประจำคณะ คณะอนุกรรมการวิชาการ สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และ คณะกรรมการการอุดมศึกษา	เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกได้ไม่เกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจำที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า 5 คน ให้เสนอให้ คณะกรรมการคณะพิจารณา แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 10 คน
ศ. (ป.โท)/รศ./ผศ. ดร./ รศ. ดร.	เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกได้ไม่เกิน 10 คน	
อ. ดร.	เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกได้ไม่เกิน 5 คน สำหรับอาจารย์ที่ได้รับการอนุมัติให้ดูแลนักศึกษาได้มากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน ตาม เกณฑ์ มาตรฐาน หลักสูตร ระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ให้ทำหน้าที่ดูแลนักศึกษาดังกล่าวไปจนกว่านักศึกษาจะสำเร็จ การศึกษา และมีจำนวนนักศึกษาให้เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558	
หมายเหตุ ด้านผลงานทางวิชาการ	ต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทาง วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรง ตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน รอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย	ต้องมีประสบการณ์ในการทำวิจัยที่มีใช้ส่วน หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา